

มติคณะกรรมการกองทุนวิจัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เรื่อง รายชื่อการประชุมวิชาการและวารสารที่น่าสงสัย

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รองอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวารสารหรือการประชุมวิชาการที่เป็นที่น่าสงสัยหรือมีความเป็นไปได้ในการนำเสนอบทความวิชาการที่ไม่มีคุณภาพ ดังนี้

ด้วยปัจจุบันมีสำนักพิมพ์ที่มีการดำเนินการในลักษณะ Open Access (OA) และมีหลายแห่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆ บนอินเทอร์เน็ต ที่มีดำเนินการในรูปแบบต่างๆ โดยไม่มีการควบคุมคุณภาพการผลิต ไม่มีการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ โดยรูปแบบการดำเนินงานของสำนักพิมพ์ที่เป็นที่น่าสงสัยหรือมีความเป็นไปได้ที่จะนำเสนอบทความวิชาการที่ไม่มีคุณภาพ จากการประกาศของ Beall's List of Predatory Publishers บนเว็บไซต์ <http://scholarlyoa.com/publishers/> รวมถึง website ต่างๆ ที่สร้าง paper ทาง computer science ให้ และ website ที่รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

ในการนี้จึง ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รองอธิการบดี จึงขอหารือในที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวสำหรับประกอบการนำไปใช้ในการดำเนินงานของกองทุนวิจัยสถาบัน

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบัน จึงขอให้คณาจารย์และนักวิจัย ศึกษาประวัติความเป็นมาของสำนักพิมพ์หรือวารสารที่อยู่ในประกาศรายชื่อสำนักพิมพ์หรือวารสารที่น่าสงสัยหรือมีความเป็นไปได้ที่จะนำเสนอบทความวิชาการที่ไม่มีคุณภาพ รวมทั้งศึกษาผลการประเมินสำนักพิมพ์หรือวารสารโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตัดสินใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือเป็นกองบรรณาธิการของวารสารที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อวารสารที่น่าสงสัยฯ หรือตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อสำนักพิมพ์ที่น่าสงสัยฯ ทั้งนี้ โปรดหลีกเลี่ยงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว รวมถึงให้ตรวจสอบ website ต่างๆ ที่สร้าง paper ทาง computer science ให้ และ website ที่รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อนักวิจัย นักศึกษา และสถาบันฯ

มติที่ประชุม ไม่รับรองรายชื่อสำนักพิมพ์ รายชื่อวารสาร รวมถึงรายชื่อการประชุมวิชาการ ที่เป็นที่น่าสงสัยหรือมีความเป็นไปได้ที่จะนำเสนอบทความทางวิชาการที่ไม่มีคุณภาพ ตามประกาศรายชื่อของ Beall's List of Predatory Publishers บนเว็บไซต์ <http://scholarlyoa.com/publishers/> รวมถึงทุกรายชื่อวารสารและรายชื่อการประชุมวิชาการที่มีการเผยแพร่ภายใต้สำนักพิมพ์ที่ปรากฏตามประกาศในเว็บไซต์ของ <http://scholarlyoa.com/publishers/> ที่มีการประกาศประจำปี เพื่อนำมาใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยสถาบันฯ รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ถึงแม้ว่า วารสารนั้นๆ จะปรากฏอยู่ในฐาน ISI และมอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสถาบันทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์)

รองประธานกรรมการกองทุนวิจัยฯ